

Số: /SKHĐT-ĐKKD
V/v cung cấp thông tin về
hoạt động của doanh nghiệp nhỏ
và vừa trên địa bàn tỉnh (lần 2)

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Ban Chi đạo Hội nhập Quốc tế tỉnh.

Thực hiện Công văn số 583/SNgV-HTQT ngày 20/7/2021 của Ban Chi đạo Hội nhập Quốc tế tỉnh về việc cung cấp thông tin về hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh (lần 2). Liên quan đến nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nội dung liên quan như sau:

- Thực trạng các DNNVV trên địa bàn tỉnh có khoảng 6.200 doanh nghiệp đang hoạt động. Bình quân có 5 doanh nghiệp hoạt động trên 1.000 dân, thấp hơn trung bình của cả nước (cả nước 7,9 doanh nghiệp), so với 1.000 dân trong độ tuổi lao động thì chỉ số này ở tỉnh Quảng Ngãi là 8,9 doanh nghiệp (cả nước là 15,4 doanh nghiệp); quy mô về vốn của DNNVV đăng ký giao động từ 50 triệu đồng đến không quá 100 tỷ đồng, quy mô lao động DNNVV dự kiến 01 đến không quá 200 lao động; ngành nghề kinh doanh: hoạt động đa lĩnh vực; công nghệ sử dụng còn thấp, chưa đáp ứng mặt bằng chung so với cả nước. Do đó, năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, như: nguồn vốn ít, trình độ quản lý còn thấp, lao động mang tính thời vụ, sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất chưa được đồng bộ hóa, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường, chưa phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế Quốc tế.

- Tổng quan đóng góp của các DNNVV trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: DNNVV Quảng Ngãi có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp không nhỏ vào GRDP, tạo công ăn việc làm, ổn định kinh tế. DNNVV đóng góp gần 30% GRDP của tỉnh, thu ngân sách từ DNNVV chiếm khoảng 27% tổng thu từ khối doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho gần 52.000 lao động (chiếm 67% lao động trong các doanh nghiệp). Tuy nhiên, so với các địa phương trong khu vực và cả nước, còn nhiều hạn chế về quy mô, mức độ đóng góp và chưa phát huy hết tiềm năng của mình.

- Mức độ hội nhập quốc tế; các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của DNNVV khi tham gia hội nhập quốc tế:

+ Thuận lợi: Thông qua các Đoàn xúc tiến Đầu tư – Thương mại đã kết nối và truyền tải thông điệp của tỉnh giúp một số doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các Hội chợ triển lãm lớn của quốc tế, giúp doanh nghiệp củng cố thị trường hiện có và tiếp tục thâm nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu sang một số nước khác sau khi tham gia hội chợ.

+ Khó khăn: Số lượng doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi quy mô nhỏ chiếm tỷ lệ lớn, sản phẩm rất đa dạng nhưng phần lớn sản phẩm của các doanh nghiệp này chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, đóng gói ghi nhãn, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng thương hiệu, ... nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm chọn sản phẩm đủ tiêu chuẩn để hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, khách hàng ở nước ngoài.

- Các chính sách hỗ trợ DNNVV của tỉnh trong thời gian qua: Thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 1616/KH-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức 66 lớp (khởi sự doanh nghiệp, ươm mầm doanh nghiệp cho thanh niên lập nghiệp và các cá nhân có nhu cầu chuẩn bị khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp chuyên sâu) với tổng số học viên tham dự là 3.337 học viên.

- Giai đoạn 2021-2025: Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo “Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh” tham mưu UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ban Chỉ đạo về Hội nhập quốc tế tỉnh được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Ngoại vụ;
- PGĐ Sở phụ trách (Đ/c Lộc);
- Lưu: VT, ĐKKD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đăng Lộc